



ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานครเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ รองรับภารกิจแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี นัยสำคัญ (Big Rock) ภายในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตห้วยขวางจึงกำหนดนโยบาย และเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เพื่อให้สำนักงาน เขตห้วยขวางเป็นหน่วยงานที่ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวางทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวาง งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับสำนักงานเขตห้วยขวาง
๒. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวาง งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับสำนักงานเขตห้วยขวาง
๓. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวาง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
๕. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวาง มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึง นโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัชชญา ชำจันทร์)
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง



NO Gift Policy

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตห้วยขวาง

งดรับ งดให้ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

นายชัชชญา ขำจันทร์
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง



สำนักงานเขตห้วยขวาง